



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๐๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ทราบ)

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเรื่องการรับนักศึกษาสัญชาติไทยใหญ่และไม่มี การรับรองเชื้อชาติเพื่อ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท กรณีของ นายพัชรพงษ์ พานิช สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการประสานกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และหัวหน้างานวินัยและ นิติการ นัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในเรื่องดังกล่าว และให้สรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว จึงได้สรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. กรณีการรับเข้าศึกษา เห็นสมควรให้รับบุคคลดังกล่าวเข้าศึกษา เนื่องจากตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เห็นด้วยกับประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอประเด็น การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่เคย จำกัดไว้ให้บางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างทุกคนที่อาศัยในประเทศไทย สามารถ เข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษาทั้งการรับเข้าเรียน ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา และการออกหลักฐานการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ สิทธิดังกล่าวเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือ ไม่มีสัญชาติไทย

๒. กรณีการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เห็นสมควรให้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นนักศึกษาต่างชาติ ประกอบกับในขณะที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม นักศึกษาต่างชาติจากนักศึกษาแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากมีกรณีการรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยสมัคร  
เข้าศึกษาในโอกาสต่อไป ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักศึกษาเข้าเรียน  
ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบการพิจารณาบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

กพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกตาทิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ